



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๓๖๙๐

ที่ กษ ๑๐๐๒/ก ๑๒๒๕

วันที่ ๓๑

กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก เกษตรกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทุกสำนักงาน เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๑๐๐๒/ว ๑๑๑๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๘๒ อัตรา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรขอประกาศตำแหน่งที่จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ เพิ่มเติม จำนวน ๙ ตำแหน่ง (พื้นที่ทั่วไป จำนวน ๘ ตำแหน่ง และพื้นที่ชายแดนใต้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง) จึงขอให้หน่วยงานของท่านแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ซึ่งมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น จัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๖ ชุด ต่อตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๑ ตำแหน่ง (ไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง) ตามแบบเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานฉบับปรับปรุงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ โดยส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ (นับวันที่สำนักงานเลขาธิการกรมประทับรับเรื่อง) ทั้งนี้ สามารถดูบัญชีรายละเอียดของตำแหน่งที่จะคัดเลือกและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ (<http://www.person.doe.go.th>)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวทราบด้วย

(นายคณิศ รื่นอารมย์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม) พื้นที่ทั่วไป จำนวน ๘ ตำแหน่ง และพื้นที่ชายแดนใต้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑	๑๑๒๔๘	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (ตำแหน่งว่าง)	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือกรมฯ ที่ กษ ๑๐๐๒/๑๐๒๕ ลว ๒๔ ส.ค. ๕๒ และที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๑๐๘ ลว ๒๔ ก.ค. ๖๑
๒	๓๔๓๗	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (ตำแหน่งว่าง)	<b>ข้อควรระวังในการเขียนเอกสารการคัดเลือก</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันปิดรับสมัคร ๒. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น <b>ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการ</b> <b>ในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</b>
๓	๔๖๙๘	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ตำแหน่งมีนครอง)	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมี คำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน <b>๔. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้</b> <b>หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ</b> <b>ของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงาน การลอกเลียนผลงาน</b> <b>หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตนเอง หรือ</b> <b>มีการจ้างวานให้ผู้อื่นจัดทำผลงาน โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น</b> <b>ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตาม</b> <b>มาตรการในหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕</b> <b>ลว ๑๒ เม.ย. ๔๒ โดยจะระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคำขอ</b> <b>ประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการทางวินัย</b> <b>กับข้าราชการดังกล่าวรวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</b>
๔	๕๙๒๖	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตำแหน่งว่าง)	๕. ผลงานที่ผ่านมาและข้อเสนอแนวคิด <b>ต้องมีเนื้อหาครบ</b> <b>ทุกหัวข้อตามแบบฟอร์มที่กำหนด</b>
๕	๕๙๙๔	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตำแหน่งมีนครอง)	
๖	๖๑๘๗	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ตำแหน่งว่าง)	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๗	๘๔๗๐	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย (ตำแหน่งมีคกรอง)	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือกรมฯ ที่ กษ ๑๐๐๒/๑๐๒๕ ลว ๒๔ ส.ค. ๕๒ และที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๑๐๘ ลว ๒๔ ก.ค. ๖๑</p>
๘	๘๑๐๗	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ตำแหน่งมีคกรอง)	<p><b>ข้อควรระวังในการเขียนเอกสารการคัดเลือก</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น <b>ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการ</b> ในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p>
๑	๕๘๕๕	<b>พื้นที่ชายแดนใต้</b> เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ตำแหน่งว่าง)	<p>๔. <b>ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น</b> ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงาน การลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตนเอง หรือมีการจ้างวานให้ผู้อื่นจัดทำผลงาน โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการในหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลว ๑๒ เม.ย. ๔๒ โดยจะระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการดังกล่าวรวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p> <p>๕. ผลงานที่ผ่านมาและข้อเสนอแนวคิด <b>ต้องมีเนื้อหาครบทุกหัวข้อตามแบบฟอร์มที่กำหนด</b></p>